



ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2567

ข่าวสาร ทคบร.

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University

ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรี ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ. 2425

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคราชการและเอกชนต้องการบุคลากรทำงานในสาขาวิชาต่าง ๆ กว้างขวางมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระอนุสรณ์คำนึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชที่จะ “ให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาวยสยาม ” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา โรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว” เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2453 ในครั้งนั้นมีการเปิดสอน 8 แผนกวิชา ได้แก่ โรงเรียนรัฐจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ โรงเรียนราชแพทยาลัย โรงเรียนนิติศึกษา โรงเรียนยนิตรศึกษา

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คือ ไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่จะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น แต่จะรับผู้ซึ่งประสงค์จะศึกษาขั้นสูงให้เข้าเรียน ได้ทั่วถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชให้เจริญก้าวหน้า กว้างขวางแผ่ไพศาลต่อไป โดยในช่วงแรกมีการจัดการศึกษาเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการขยายการศึกษาระดับปริญญาตรี และเริ่มพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย การอนุรักษ์และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการให้แก่สังคม มีการจัดตั้งสถาบันวิจัย สถาบันบริการ ศูนย์ และสำนัก เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกวิถีทาง ให้สมกับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

วิสัยทัศน์

*ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Leader creating knowledge and innovation for sustainable society*

พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการและความยั่งยืน
2. สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมกระตุ้นธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เกิดผลงานวิจัยบูรณาการเชิงลึกและกว้าง เพิ่มนวัตกรรมหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์
3. ชี้นำขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลกเน้นเพิ่มความร่วมมือ สังคม รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

1. Future Leaders: ผู้นำแห่งอนาคต

นิสิต และ บุคลากร ตลอดจนภาคส่วนภายนอก ร่วมลงมือใช้พื้นที่จุฬาฯ สร้างความสำเร็จในระดับนานาชาติ เป็นผู้นำการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญาแห่งอนาคต อย่างปกติสุข และเป็นที่ยอมรับได้

2. Impactful Research & Innovation: วิจัยนวัตกรรมที่มีประโยชน์สูงเพื่อสังคม

เพิ่มสัดส่วนและจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Top 10% และ 25% อีกทั้งมีธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีของจุฬาฯ ในการหารายได้ หรือระดมทุนมากกว่า 1 พันล้านบาทหรือมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 10,000 ล้านบาท และเป็นที่ยอมรับจากภาควิชาการ และสังคมภายนอกว่า จุฬาฯ มีความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยในองค์ความรู้เหล่านั้น

3. Sustainability: การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

มีโครงการที่มุ่งเป้าและสร้างผลกระทบต่อการ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สามารถประเมินและวัดผลที่เกี่ยวข้องกับ World Impact Ranking ได้อย่างรวดเร็ว มีกระบวนการสร้างและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม ในอนาคตได้

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พระเกี้ยว



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดให้พระเกี้ยว เป็นพิจิตรเสนาประจำรัชกาลของพระองค์ เมื่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียน มหาดเล็ก จังโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยว เป็นเครื่องหมาย หน้าหมวกของนักเรียนมหาดเล็ก และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระเกี้ยว เป็นเครื่องหมายของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมหาดเล็กได้วิวัฒน์ขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนข้อความใต้พระเกี้ยวตามชื่อซึ่งได้รับพระราชทานใหม่ตลอดมา

พระเกี้ยวองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกจักรพงษ์ เป็นพระเกี้ยว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างจำลองจากพระเกี้ยวจริงที่ประดิษฐานอยู่ในพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวัง และได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยต่อหน้าประชาคมจุฬาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2531 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2532

แบบจำลองฟาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย

Innovations *for* Society



ตราสัญลักษณ์พระเกี้ยว

PANTONE 7424U

C10 M77 Y18 K0

R222 G92 B142

#DB5F8E

สีชมพู Pantone 7424U

ต้นไม้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย



“ต้นจามจุรี”



เมื่อ 15 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทาน ต้นจามจุรีแก่มหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ต้น ซึ่งพระองค์ทรงนำมาจาก ๕ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกด้วยพระองค์ เองบริเวณ ด้านหน้าหอประชุมจุฬาฯ ฝั่งด้านสนามฟุตบอล ทางด้านขวา จำนวน ๓ ต้น ด้านซ้าย จำนวน ๒ ต้น และยังได้พระราชทาน พระราชดำริส ถึงความผูกพันระหว่างชาวจุฬาฯ กับจามจุรีว่ามีมานาน ตั้งแต่สร้างมหาวิทยาลัย ทรงเน้นว่าดอกสีชมพู เป็นสัญลักษณ์สูงสุด อย่างหนึ่งของจุฬาฯ พระองค์ทรงเห็นว่า จามจุรีที่นำมาขึ้น สมควรจะให้มหาวิทยาลัยเสียที และสถานที่นี้ เหมาะสมที่สุด

สรุปสาระสำคัญการประชุมสามัญ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคส.)

ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ)

1. รายงานบัญชีเงินอุดหนุน ทคส. ระหว่าง 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือบัญชีเงินอุดหนุน ทคส. ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มียอดคงเหลือสุทธิ 1,913,771.53 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสามสตางค์)

2. กำหนดการเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทคส. ครั้งที่ 1/2567

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคส.) ได้กำหนดจัดประชุมสามัญ ทคส. ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

3. เปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถาบันสมาชิก ทคส.

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถาบันสมาชิก ทคส. จำนวน 3 สถาบัน ดังนี้

ผู้บริหาร	สถาบันสมาชิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จากรุวรรณ ธนวิรุฬห์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. การดำเนินงานของคณะทำงานวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา

การดำเนินงานของคณะทำงานระบบสารสนเทศจัดเก็บตัววัดและเปรียบเทียบผลดำเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Key Performance indicator KPI) ทางสำนักงานเลขาธิการ ทคส. ได้มีการโอนงบประมาณการจัดทำระบบฯ ในระยะที่ 1 เป็นเงิน 150,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเรียบร้อยแล้ว และขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาระบบฯ รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ

ศ.ดร.วรารณ ภูตะสุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลว่า การจัดทำระบบสารสนเทศจัดเก็บตัววัดและเปรียบเทียบผลดำเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Key Performance indicator KPI) ได้มีการปรับรายละเอียดในคู่มือ KPI ในหลาย ๆ ตัวเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และขอให้คุณอภิเชษฐ์ บุญจง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา สรุปดังนี้

การพัฒนาระบบฯ ดำเนินการไปแล้วประมาณ 90% จะเหลือการ insert ข้อมูลเข้าไปในระบบ ทั้งนี้ ได้ขอข้อมูลจากสถาบันนำร่อง จำนวน 9 สถาบัน โดยรวบรวมได้แล้ว 6 สถาบัน และได้ update เอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้น ข้อมูลที่ได้มาจาก 6 สถาบัน คณะทำงานได้นำไปศึกษาเพื่อให้ข้อมูลแมชชีนกัน และจะทำการ Dump ข้อมูล เพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป สำหรับการรายงานผลคณะทำงานกำลังศึกษาข้อมูลอยู่ว่าจะรายงานออกมาในรูปแบบ text ตาราง หรือกราฟเพื่อให้ดูข้อมูลง่าย

ประธานขอให้มหาวิทยาลัยนำร่องที่ขอข้อมูลไป 9 สถาบัน โดยยังคงขาดข้อมูลอีก 3 สถาบัน ขอให้ช่วยรวบรวมข้อมูลและนำส่งให้คณะทำงานเพื่อจะได้ทดสอบระบบต่อไป และขอให้แต่ละสถาบันอ่านคู่มือว่ามีความเข้าใจหรือไม่อย่างไร โดยหากข้อมูลที่ทำการทดสอบระบบมีความพร้อมจะได้เชิญชวนสถาบันสมาชิก ทคส. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลบัณฑิตศึกษาต่อไป ในส่วนของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันจะเก็บเป็นความลับ ยกเว้นว่าบางสถาบันอาจทำ MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะสามารถเห็นข้อมูลในทุกมิติ สถาบันที่ไม่ได้มีการทำ MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะเห็นข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย Maximum Minimum

ในการประชุมครั้งถัดไปอาจจะมีการแสดงผลของระบบฐานข้อมูลที่เสร็จแล้วให้ที่ประชุม ทคส. ทราบต่อไป

5. กำหนดการเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทคส. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2567

การกำหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคส. ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 และต่อด้วยการจัดประชุมวิชาการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการประชุมนี้เคยจัดมาแล้ว 2 ครั้ง และหยุดจัดไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะจัด 2 ปี/ครั้ง เป็นการประชุมที่จัดเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต่างสถาบันร่วมกัน และขอเชิญชวนผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบัณฑิตศึกษาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อไปร่วมให้ข้อมูลหรือร่วมรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้ขอให้สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทคส. กำหนดวันจัดประชุมไม่ให้ตรงกับของที่ประชุม สคบท โดยให้อยู่คนละเดือนกับของที่ประชุม สคบท ทั้งนี้ สคบท ได้กำหนดการจัดประชุม ครั้งที่ 1/2567 ในเดือนมีนาคม 2567

เจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคส. ประจำปี 2567 สรุปมีดังนี้



การประชุมสามัญ ทคส.			การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยฯ		
ครั้งที่	วัน/เดือน	สถาบันเจ้าภาพ	ครั้งที่	วัน/เดือน	สถาบันเจ้าภาพ
1/2567	19 มกราคม	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			
2/2567		ม.แม่โจ้	58		สคบท.
3/2567	-	-			
4/2567	14-15 พฤศจิกายน	ม.บูรพา	59		ม.บูรพา (ทคส.)

6. โครงการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคส.)

การจัดโครงการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 3 ของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคส.) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิก ทคส. โดยสำนักงานเลขาธิการ ทคส. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานได้ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ช่วยจัดหาโรงแรมสถานที่จัดโครงการฯ โดยการจัดงานจะเริ่มในตอนเย็นของวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละสถาบันได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน โดยอาจจะมีผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ทคส. ครั้งที่ 1/2567 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางท่านที่สามารถเข้าร่วมประชุมโครงการฯ นี้ได้ ตามไปสมทบด้วย สำหรับในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 จะไม่ได้เป็นการประชุมของผู้บริหาร ทคส. โดยตรง แต่จะเป็นการเปิดกว้างให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษาของแต่ละสถาบันได้มีโอกาสประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันจากแต่ละสถาบัน

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม มีดังนี้

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน
2. เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. เพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันสมาชิก ทคส.

ประธานได้แจ้งที่ประชุมพิจารณาโมเดลโครงการฯ ดังนี้

- โมเดลที่ 1 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 200,000 บาท โดยให้โควต้าสถาบันละ 3 ท่าน แต่ให้ห้องพักเพียง 1 ห้อง พักรวมกัน 3 ท่าน (ใช้เตียงเสริม)
- โมเดลที่ 2 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 220,000 บาท โดยโมเดลนี้จะต้องของบประมาณเพิ่มจำนวน 20,000 บาท ให้โควต้าสถาบันละ 3 ท่าน และให้ห้องพัก 2 ห้อง (พักเดี่ยว 1 ท่าน และพักร่วม 2 ท่าน)

ประธานขอที่ประชุมพิจารณาวางจะเลือกโมเดลที่ 1 หรือ โมเดลที่ 2 หากสถาบันใดที่ส่งผู้เข้าร่วมมากกว่า 3 ท่าน ท่านที่ 4 เป็นต้นไปมีค่าใช้จ่าย โดยจะทำหนังสือแจ้งให้แต่ละสถาบันทราบอีกครั้ง

ประธานขอให้แต่ละสถาบันวางแผนการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิทยาเอง ไม่ได้มีการจัดรถ รับ-ส่ง โดยหลังจากเสร็จการประชุม ทคส. ครั้งที่ 1/2567 ประมาณบ่ายสามโมง ผู้บริหารที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะเดินทางไปยังสถานที่จัดประชุมต่อ

ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอให้รวบรวมประเด็นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำเป็นรูปเล่มเอกสาร เพื่อจะได้เรียนรู้ในภายหลังต่อไปได้ ในกรณีนี้ ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขา ทคส. จะเป็นผู้รับไปดำเนินการ

ประธานขอให้แต่ละสถาบันส่งประเด็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นหัวข้อสั้น ๆ หรือ abstract ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอให้ เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพวารสาร เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา

มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดโครงการการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 3 ตามโมเดลที่ 2 ใช้งบประมาณในการจัดโครงการฯ จำนวน 220,000 บาท

การจัดประชุม ทคส. Onsite ประจำปี (NO Zoom)

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดประชุมสามัญ ทคส. ในรูปแบบ Onsite (No Zoom) ในการประชุมสามัญ ทคส. ครั้งที่ 4/2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

7. การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 59

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทคส. ครั้งที่ 4/2567 และการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 59 ตามความทราบแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ทราบว่าสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (สทคส.) ที่ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก จำนวน 22 สถาบัน กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี The International Conference on Information Technology 2024 (InCIT2024) ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาแล้วเห็นว่าหากการประชุมดังกล่าวจัดในวันและสถานที่เดียวกันกับการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 59 ของ ทคส. จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสยกระดับผลงานวิจัยเข้าสู่ฐาน IEEE Xplore ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จะทำให้นักวิจัยเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีโอกาสได้รับการอ้างอิงมากกว่าเดิม เพิ่มการอ้างอิง (Citation) ที่ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าของงานวิจัยให้แก่นักวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาไทย

ที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 59 จัดงานในวันและสถานที่เดียวกันกับการประชุม The International Conference on Information Technology 2024 (InCIT2024) ของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8. ความเสี่ยงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ใน Scopus

ศ.ดร.วรภรณ์ กุตะสุน มหาวิทยาลักษณ์ขอนแก่น ได้นำเสนอวารสารที่อยู่ใน Scopus จากการใช้งาน การตรวจสอบสำเร็จการศึกษา โดยใช้ acceptance letter ส่วนใหญ่ เป็นตัวบ่งชี้ว่าได้รับการตีพิมพ์ และสามารถนำไปใช้สำเร็จการศึกษา และพบว่ามีหลายๆ วารสาร มีพฤติกรรม article ไม่วิ่งไป Scopus ไม่ปรากฏในวารสาร แม้เวลาผ่านไป หรือวารสารอยู่ระหว่างการถูกพิจารณาให้ discontinue

ความเสี่ยงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus แต่มีพฤติกรรมเลือกให้บางผลงานไม่ปรากฏในฐาน ซึ่งวารสารที่อาจเข้าข่าย (ข้อมูลจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากงานประจำ) ดังนี้

1. Journal of Namibian Studies: Q2 (Publisher : Otjivanda Presse.Essen)
2. Remittances revies : Q2 (Publisher: Transnational Press London Ltd.)
3. Journal of Southwest Jiaotong University : Q2(Publisher: Science Press)
4. European Chemical Bulletin : Q3 (Publisher: Deuton-X Ltd.)

ผศ.วนิดา ไชยชมพู รองคณบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่ามีปัญหาการตรวจสอบคุณภาพก่อนการสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพของวารสารในวันที่ submit ยังอยู่ในเครื่องข่ายหรือไม่ และได้แจ้งเวียนทุกคนเป็นความเสี่ยง ไม่มีคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ และ ได้หารือกับมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ที่ยังสุมเสี่ยงอยู่ มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประเด็นในที่ประชุมต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารวิชาการบัณฑิต คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภากิจการ คณะแต่ละคณะส่งเสริมเรื่องการวิจัยทั้งนักศึกษา และอาจารย์ ปัจจุบันนี้ที่ใช้ภาษากลางๆ ได้ยกตัวอย่าง นินยาง สิงคโปร์ Potential คนที่สำคัญคือ อาจารย์กับหลักสูตร ต้องไปดูประกาศที่เขียนถึงการรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทบทวนประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยจะทำจริงจังชัดเจน

9. New Approach Sharing เครื่องมือการสอบภาษาอังกฤษรับเข้าเพื่อความคล่องตัวการสอบรับเข้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอ เกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเกณฑ์รับเข้าและเกณฑ์สำเร็จการศึกษา และการสอบมีข้อจำกัด โดยเพิ่มเกณฑ์รับเข้า โดยใช้คะแนน English Score ทางออนไลน์ เพื่อใช้เข้ามาศึกษาต่อ และทำประกาศให้สามารถใช้เกณฑ์คะแนนนี้ได้ ซึ่งมีกระบวนการ register สมัครผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น

New approach Sharing: เครื่องมือการสอบภาษาอังกฤษรับเข้าเพื่อความคล่องตัวในการรับเข้า

- British Council: EnglishScore
- AI based test | Smartphone compatible
- Core skills | Writing Skills | Speaking Skills

- Cose - 450THB/Skill I One payment 4 Times of trial
- GS KCU used as the option for screening student (admission)
- Further information please contact: Elliot Homan I Asia Refional Director Email = Elliot.homan@englishscore.com

ประธานแจ้งว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ Dynet และสอบที่สถาบันภาษา การรับเข้าไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนของการสำเร็จการศึกษาต้องตามเกณฑ์

10. การตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา

พศ.วนิดา ไชยชมพู่ รองคณบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอเกี่ยวกับ การตรวจสอบคุณภาพนิสิต ที่สำเร็จการศึกษา กลุ่มของวารสารที่หลุดฐาน มี 2 เว็บไซต์ที่ปลอมไม่สามารถที่จะใช้ได้ และ กลุ่มวารสารที่สุ่มเสี่ยง ที่ดูแล้วคาดว่าหลุดจากฐานแน่นอน ไม่ตรงและกว้าง ซึ่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในและภายนอก ในกรณีที่สุ่มเสี่ยงที่จะหลุดฐาน มีการตัดสินใจอย่างไรให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ ซึ่งไม่มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีที่เกิดขึ้นกับ นิสิตนำวารสารมาให้ตรวจสอบก่อน สำเร็จการศึกษา ซึ่งเช็คแล้วเห็นว่าสุ่มเสี่ยง ควรให้ไปต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ยังคงไปต่อโดยยื่น สำเร็จการศึกษา Scopus หลังจากยื่นก็หลุดจากฐาน จึงขอแลกเปลี่ยน ว่ากรณีเกิดสุ่มเสี่ยง จะกำหนดวันแบบไหน การตรวจสอบได้วางแผนจะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ

พศ.ดร.สนิท สิกธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นว่า วันที่ตอบรับ นับวันตอบรับแบบไหน และวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ และ fast track

พศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าจะพูดคุยกับการจัดการเชิงคุณภาพการสำเร็จการศึกษานักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก

รศ.ดร.อนุวัฒน์ งามวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ให้ข้อเสนอแนะ ให้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มาให้ความรู้เกี่ยวกับวารสารไทยและต่างประเทศ

การยืนยันวารสาร จะมีผลกระทบคุณสมบัติการจบการศึกษา ควรสื่อสารไปยังสาขาวิชา ประธานสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชา สร้างความเข้าใจ ข้อดีข้อเสีย เพื่อแก้ไขการตีพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพ มีปัญหา





สำนักงานเลขาธิการ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ (ทคส.)

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053 942414

e-mail: cgau.gradcmu@gmail.com

<https://cgau.net>

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ (ทคส.)

บรรณาธิการ: รศ.ดร.กาญจนา วรธิดา ชัยญาณะ

กองบรรณาธิการ:

วาสนา ธรรมพิทักษ์

ธันว์รัตน์ ยอดดี